

Tổ chức kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2019

Tổ chức chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2019 nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ đối với sự phát triển của đất nước; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của Khoa học công nghệ; động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học; góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

Chủ đề: “ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Nội dung:

Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến về hoạt động khoa học công nghệ, mục đích, ý nghĩa của ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Thông tin về thành tựu khoa học công nghệ nổi bật và có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bộ ngành và địa phương.

Giới thiệu về chính sách pháp luật khoa học và công nghệ mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới .

Giới thiệu năng lực, tiềm lực khoa học công nghệ.

Hình thức:

1/ Hoạt động chào mừng trước và sau ngày khoa học công nghệ Việt Nam (từ 25/4 đến 31/5/2019)

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật Khoa học Công nghệ, vai trò của Khoa học Công nghệ và hoạt động khoa học công nghệ thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự . phi9m tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát hành số đặc biệt chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam trên các báo, tạp chí, bản tin, tạp san... về Khoa học Công nghệ.

Triển lãm sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các Viện, Trường, tổ chức KHCN và Doanh nghiệp.

Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp.

Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN của Bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng.

2/ Tuần lễ trọng tâm chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (từ 14/5 đến 19/5/2019)]

Treo bandrol, khẩu hiệu chào mừng

Tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu giữa các nhà quản lý KHCN, nhà khoa học với các học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ , địa phương với các nhà khoa học tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tổ chức triển lãm hoặc trưng bày giới thiệu các thành tựu KHCN Việt Nam, mở cửa đón khách tham quan các phòng thí nghiệm, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ.

NV